

## ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM SƠN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

VŨ VĂN KIỂM\*

Huyện Kim Sơn nằm phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 27 km. Phía Đông giáp sông Đáy, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định); phía Tây Nam giáp huyện Nga Sơn (Thanh Hoá); phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Yên Khánh và Yên Mô; phía Nam giáp biển với chiều dài bờ biển gần 18 km.

Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, Kim Sơn đã có những bước phát triển nhanh, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường đổi mới, những thành tựu mà Huyện đã đạt được thực sự tạo tiền đề thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Sơn tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI.

Những tháng đầu năm 2009, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, Kim Sơn đã có những bước phát triển về nhiều mặt: sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng đạt cao nhất từ trước đến nay; cơ sở hạ tầng được tăng cường đồng bộ; kiểm chế thành công dịch bệnh ở người và đàn gia súc, gia cầm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc. Từ đó tạo ra diện mạo mới cho Kim Sơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Nền kinh tế của huyện Kim Sơn có 3 thế mạnh: Kinh tế nông nghiệp giữ vị trí quan trọng, chiếm gần 1/3 tổng sản lượng lúa của tỉnh Ninh Bình. Ngành thủ công nghiệp truyền thống sản xuất hàng chiếu cói, có giá trị hàng hóa lớn. Vùng kinh tế biển đã và đang được đầu tư khai thác, đây là một vùng có tiềm năng để phát triển thành một vùng sản xuất hàng hóa phong phú và đa dạng.

6 tháng đầu năm 2009, mặc dù gặp những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, bệnh dịch, thời tiết khắc nghiệt,... nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, các mục tiêu về kinh tế - xã hội đều hoàn thành vượt mức đề ra, an ninh chính trị ổn định. Tổng sản lượng lương thực vụ chiêm xuân đạt 57.302 tấn, đạt cao hơn 1.985 tấn so với cùng kỳ năm 2008. Đàn gia súc, gia cầm đã được tổ chức tiêm phòng trong 6 tháng đầu năm đạt 100% kế hoạch. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng chống dịch cúm gia cầm, dập dịch và khống chế thành công khi có những biểu hiện của vi rút H5N1 tại xóm 12 xã Kim Tấn.

Công tác nuôi trồng thủy hải sản là thế mạnh của huyện. Việc chuyển đổi cơ cấu con nuôi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, bảo vệ môi trường cho các hộ được quan tâm. Triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính xen canh với tôm sú. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3.380,5 tấn, đạt 39,12% kế hoạch năm.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai có những chuyển biến tích cực, nhất là việc đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường ĐT481. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công

\* Bí thư Huyện uỷ

các dự án, công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập huyện và 55 năm ngày giải phóng huyện Kim Sơn. Các công trình được triển khai đồng bộ như: đường ĐT 481, ĐT 480, hàn khẩu đê Bình Minh 3, dự án phát triển đê Bình Minh 2 giai đoạn II, cầu Lưu Phương, cụm công nghiệp Đồng Hướng, các công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản...

Lĩnh vực văn hóa xã hội được thực hiện tốt. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, THCS đạt 96,2%. Tỷ lệ tốt nghiệp bậc THPT, trường THPT Kim Sơn A đạt 99,24%, Kim Sơn B đạt 95,49%, Bình Minh đạt 89,47%, THPT Bán công đạt 57,24%, Trung tâm giáo dục thường xuyên đạt 50%. Đặc biệt, trong cuộc thi "Giải toán qua Internet" cấp quốc gia ở bậc tiểu học Kim Sơn có 6 em đạt giải (5 Bạc, 1 Đồng), bậc THCS đạt 4 giải (2 Bạc, 1 Đồng, 1 bằng danh dự). 6 tháng đầu năm có 3 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non Như Hòa, THCS Tân Thành, Tiểu học Đồng Hướng), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện lên 38 trường.

Công tác y tế được quan tâm chỉ đạo. Chính sách xã hội, chế độ với người có công, gia đình cách mạng và các đối tượng cứu trợ xã hội được đảm bảo. Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội phục viên, xuất ngũ. Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ đặc biệt chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng Đảng bộ, chi bộ được tăng cường, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ sở được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 309 quần chúng ưu tú (trong đó có 60 quần chúng là người có đạo). Khai giảng lớp đảng viên mới khóa III/2009 cho 89 đồng chí và lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 99 đồng chí.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các

Đảng bộ, chi bộ; tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Phát huy những kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2009, từ tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ Kim Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm và cả năm 2009: Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ Đông. Tăng cường các biện pháp quản lý để phát huy thế mạnh nuôi trồng, khai thác thủy sản tự nhiên vùng bãi bồi ven biển. Lãnh đạo các ngành chức năng, các xã triển khai xây dựng, tu sửa các công trình thủy lợi, thực hiện phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Xây dựng kết cấu hạ tầng, xóa nhà tạm; tập trung giải phóng mặt bằng để thi công các công trình trung tâm Huyện chào mừng 180 năm ngày thành lập huyện và 55 năm ngày giải phóng huyện Kim Sơn. Thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Giải quyết tốt những vướng mắc, tranh chấp đất đai. Triển khai các hoạt động văn hóa - xã hội. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước của UBND các cấp. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa 17.

Phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao cùng các giải pháp đồng bộ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, Đảng bộ và nhân dân Kim Sơn ra sức phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng và những lợi thế của quê hương, tiếp tục xây dựng Huyện phát triển nhanh và bền vững